

Số: 41 /BC-HĐND

Việt Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO
Kết quả công tác của HĐND huyện năm 2020;
Nhiệm vụ chủ yếu năm 2021

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND huyện; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác năm 2020; nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của HĐND huyện như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Hoạt động của thường trực HĐND huyện

1.1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Thực hiện Nghị quyết số: 10/NQ-HĐND, ngày 04/7/2019 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2020, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Kế hoạch số: 197/KH-HĐND, ngày 31/12/2019 về thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện và Công văn số: 198/CTR-HĐND, ngày 31/12/2019 về chương trình giám sát, khảo sát năm 2020 của Thường trực HĐND huyện; đồng thời chỉ đạo các Ban xây dựng chương trình giám sát, khảo sát của Ban; thực hiện giám sát thường xuyên theo chương trình công tác; thành lập Đoàn giám sát, khảo sát, xây dựng kế hoạch, đề cương và tổ chức giám sát, khảo sát tại các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các Đoàn giám sát của tỉnh trong hoạt động giám sát tại địa phương.

Về giám sát chuyên đề, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc chấp hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó giám sát trực tiếp đối với 08 xã¹ và giám sát gián tiếp thông qua báo cáo đối với 07 đơn vị còn lại; Giám sát công tác quản lý nhà nước đối với một số loại hình kinh doanh có điều kiện, giai đoạn 2015-2020 đối với UBND huyện và 09 cơ quan, đơn vị², khảo sát trực tiếp tại một số hộ kinh doanh các loại hình kinh doanh có điều kiện trên địa bàn huyện; Giám sát công tác thu ngân sách nhà nước đối với một số nguồn thu trên địa bàn huyện, giai đoạn 2015-2020 đối với UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch và Chi cục thuế huyện.

Cùng với hoạt động giám sát, thường trực HĐND đã tiến hành khảo sát một số nội dung có liên quan đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, MTTQ, các Ban HĐND và các đại biểu tại kỳ họp. Đồng thời chỉ đạo các Ban

¹ Tiên Sơn, Trung Sơn, Việt Tiến, Thượng Lan, Văn Hà, Nghĩa Trung, Minh Đức và Táng Tiên

² Y tế, VHHT, TNMT, KTHT, GD-ĐT, NN&PTNT, TCKH, Công an huyện và Đội quản lý thị trường số 2

HĐND huyện tiến hành khảo sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp theo qui định.

Hoạt động giám sát năm 2020 đã đảm bảo đúng tiến độ đề ra và theo đúng các qui định của pháp luật. Qua giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã xem xét, đánh giá những mặt tích cực, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc chấp hành các qui định của pháp luật ở các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót từ đó đưa ra những kiến nghị với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trên địa bàn huyện. Các kiến nghị sau giám sát, khảo sát được theo dõi, đôn đốc thực hiện, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát, khảo sát.

1.2. Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp; phiên họp thường kỳ của thường trực HĐND huyện

Để chuẩn bị tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, thường trực HĐND huyện đã chủ trì, phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện, các Ban HĐND huyện và một số ngành có liên quan tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến Chương trình các kỳ họp; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Kế hoạch, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp theo đúng qui trình, thủ tục và thời gian theo qui định; phối hợp với UBND huyện đôn đốc các ngành, đơn vị chuẩn bị báo cáo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm để đưa ra thảo luận, chất vấn, xem xét và quyết định tại kỳ họp; chỉ đạo Văn phòng làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị các nội dung, gửi, nhận tài liệu kỳ họp theo đúng qui định; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung, chương trình kỳ họp để cử tri biết, theo dõi, giám sát.

Đến nay, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức thành công 03 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp thứ 14 và 16, HĐND huyện đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 42 Báo cáo, Kế hoạch của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện và biểu quyết thông qua Nghị quyết; kỳ họp thứ 15 HĐND huyện (kỳ họp chuyên đề) đã biểu quyết thông qua 06 Nghị quyết. Trong tổng số 22 Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, có 06 Nghị quyết về công tác cán bộ, 06 nghị quyết về đầu tư công, 02 nghị quyết về Đề án phân loại đô thị và công nhận 02 thị trấn Nénh và thị trấn Bích Động là đô thị loại V, 01 Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên năm 2020 và một số nghị quyết khác.

Đồng thời, tại các kỳ họp thường lệ HĐND huyện (kỳ họp thứ 14 và 16), các đại biểu đã chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên môi trường, Văn hóa và thông tin, Nội vụ, Thanh tra, Tòa án nhân dân và Công an huyện về những vấn đề mà cử tri và các đại biểu đặc biệt quan tâm: Công tác quản lý đất đai, cấp GCNQSD đất, công tác bồi thường, GPMB một số dự án trọng điểm trên địa bàn; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo,

Bên cạnh đó, thường trực HĐND huyện đã duy trì và tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ hàng tháng đảm bảo đúng qui định. Trong đó, thường trực HĐND huyện đã kịp thời cho ý kiến đối với một số nội dung UBND huyện trình đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và các qui định của pháp luật. Sau mỗi phiên họp, thường trực HĐND huyện ra thông báo kết luận gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện.

Nhìn chung công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp và các phiên họp của thường trực HĐND huyện được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng qui định.

1.3. Hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp dân

Tiếp xúc cử tri: Trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, Ủy ban MTTQ huyện và thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức cho các ông, bà là đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên và các ông, bà đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử để thông báo dự kiến Chương trình kỳ họp và báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu và cả năm 2020, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2021; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia với kỳ họp. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp đã có 1501 đại biểu đến dự với 293 lượt ý kiến; các ý kiến tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, giao thông thủy lợi, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, an ninh trật tự, giải quyết đơn thư, điện lực...; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được thường trực HĐND các xã, thị trấn và đại biểu HĐND huyện tổng hợp, phản ánh đầy đủ, kịp thời tới thường trực HĐND huyện. Sau khi rà soát, phân loại, Thường trực HĐND huyện tổng hợp, báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp.

Công tác tiếp dân: Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UBMTTQ huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức được 04 kỳ tiếp dân tại các thôn, phố thuộc các xã, thị trấn và tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân UBND huyện vào ngày 15 và 30 hàng tháng theo lịch. Tại các phiên tiếp dân đã có 983 công dân đến dự và phát biểu với tổng số 420 ý kiến, trong đó có 78 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực: Tài nguyên môi trường, công tác bồi thường, GPMB, giao thông, hạ tầng cơ sở, chế độ chính sách, giải quyết đơn thư, an ninh trật tự... Sau khi rà soát, phân loại, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp, đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết và trả lời theo quy định.

1.4 Một số hoạt động khác

Bên cạnh các hoạt động trên, Thường trực HĐND huyện đã thực hiện một số hoạt động khác như:

- Tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện.
- Tham dự Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tham dự các hội nghị, các cuộc giám sát, khảo sát do thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban MTTQ

huyện tổ chức các cuộc TXCT của Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trên địa bàn huyện.

- Tham dự và tham luận tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị trao đổi kinh nghiệm với Đoàn công tác HĐND huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh về công tác và làm việc tại huyện; Hội nghị rút kinh nghiệm trong việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

2. Hoạt động của các Ban HĐND huyện

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2020 và sự phân công của Thường trực HĐND huyện, các Ban đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát, khảo sát của Ban bảo đảm đúng quy định; nội dung giám sát, khảo sát được lựa chọn có trọng tâm do đó cơ bản đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri và sát với tình hình thực tế của huyện.

Trước kỳ họp HĐND huyện, các Ban HĐND huyện thành lập các Đoàn khảo sát và tiến hành thẩm tra các văn bản trình tại kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban. Công tác thẩm tra các văn bản trình HĐND được các Ban thực hiện đầy đủ, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy trình.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND huyện đã thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên; tham gia tiếp dân, tiếp xúc cử tri theo quy định, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tại kỳ họp.

Ngoài các nội dung trên, các Ban HĐND huyện đã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề và khảo sát theo đúng kế hoạch; tích cực tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của thường trực HĐND huyện; tham dự đầy đủ và có ý kiến tham gia đối với các nội dung tại các phiên họp, hội nghị do Thường trực HĐND huyện tổ chức; thực hiện tốt các nhiệm vụ khác khi được thường trực HĐND huyện phân công.

3. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện

Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, thực hiện chương trình hoạt động của tổ; phổ biến tuyên truyền các Nghị quyết đã được thông qua tại các kỳ họp HĐND huyện và thực hiện giám sát thường xuyên tại địa phương nơi đại biểu ứng cử.

Các Tổ họp kiểm điểm kết quả hoạt động công tác hàng quý và cả năm 2020; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của thường trực HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp dân, tiếp xúc cử tri theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, dự hội nghị nghe phản ánh kết quả tiếp dân và một số hội nghị khác của thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện; tham dự đầy đủ tại các kỳ họp HĐND huyện theo lịch. Bên cạnh đó, một số đại biểu là

thành viên các Ban HĐND huyện đã tích cực tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện.

4. Công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện và công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, TT HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên; UBND, Ủy ban MTTQ huyện và TT HĐND các xã, thị trấn

- Công tác chỉ đạo, điều hòa hoạt động của các Ban HĐND huyện

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo hoạt động của các Ban HĐND huyện như: cho ý kiến về chương trình, kế hoạch công tác; kế hoạch, đề cương, phương pháp giám sát, khảo sát và những vấn đề phát sinh trong hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban. Chỉ đạo các Ban đề xuất, chuẩn bị nội dung các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND huyện. Đồng thời phân công các Ban thực hiện một số nội dung thuộc chương trình giám sát, khảo sát của thường trực HĐND huyện.

- Công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, TT HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Thường trực HĐND huyện duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp dân, TXCT, tổ chức kỳ họp, hội nghị trao đổi kinh nghiệm... và một số hoạt động khác.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm:

Năm 2020, Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Công tác giám sát, khảo sát được triển khai tích cực; nội dung giám sát, khảo sát tập trung vào những vấn đề được nhiều cử tri quan tâm và là những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Hình thức và phương pháp giám sát được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với thực tế; báo cáo giám sát, khảo sát đã chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân qua đó kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu sự giám sát, khảo sát đưa ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới; kịp thời phản ánh các đề nghị, kiến nghị của các đơn vị, địa phương tới các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, góp phần từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, địa phương, từ đó thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua và các qui định của pháp luật.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp, phiên họp thường kỳ và các hội nghị khác được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng, phát huy tinh thần dân chủ, công khai, hiệu quả do đó đã hoàn thành tốt nội dung công việc đề ra, được cử tri tin tưởng và ghi nhận.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân được thực hiện nghiêm túc; các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân và cử tri được tổng hợp đầy đủ, kịp thời gửi UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trả lời theo qui định.

Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được thường trực HĐND huyện phối hợp thực hiện kịp thời, tạo điều kiện cùng UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Hoạt động thẩm tra của các Ban được thực hiện theo đúng qui trình; việc thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và mang tính phản biện cao, làm cơ sở cho các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

5.2. Hạn chế

Việc triển khai kế hoạch giám sát, khảo sát có lúc chưa đảm bảo theo dự kiến; trách nhiệm tham gia của một số thành viên Đoàn giám sát, khảo sát chưa cao; một số đại biểu HĐND huyện hoạt động chưa tích cực, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp; hình thức, nội dung tiếp dân, tiếp xúc cử tri chưa phong phú và hiệu quả chưa cao, chưa thu hút được đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia; việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát còn hạn chế; công tác tham mưu của Văn phòng HĐND&UBND huyện có việc còn lúng túng, chưa kịp thời.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2021

Căn cứ Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, HĐND huyện tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND huyện và tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021; phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các ngành trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; lựa chọn nội dung và tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát và các hoạt động khác theo qui định; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong trả lời chất vấn tại kỳ họp.
3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, TXCT; tổng hợp những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân gửi UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời theo qui định; tích cực theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại các phiên tiếp dân, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện.
4. Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND huyện trong hoạt động giám sát, khảo sát và một số hoạt động khác nhằm đạt hiệu quả cao.
5. Tổ chức phiên họp thường kỳ đảm bảo đúng qui định; giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất và các nhiệm vụ thường xuyên được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo; tăng cường và

nâng cao công tác phối hợp, tuyên truyền hoạt động HĐND trên các phương tiện thông tin đại chúng.

6. Thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, các đoàn giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, khảo sát tại địa phương và các hoạt động khác có liên quan.

7. Thường xuyên chỉ đạo các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND và UBND huyện làm tốt công tác thông tin tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- ĐB dự kỳ họp thứ 17 HĐND huyện;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Quý Dương
Nguyễn Quý Dương